

ประวัติความเป็นมาสมาคมสถาปนิกสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมสถาปนิกสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่

เป็นสวัสดิการทางสังคม ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ๒๕๑๖ เป็นต้นมา ซึ่งหน่วยงานเดิมตั้งอยู่ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเครือข่ายในการดำเนินกิจการของสมาคม ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๖ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบการบริหารตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ โดยการหลอมรวมหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดเข้าด้วยกัน ทำให้โครงสร้างการบริหารจัดการสมาคมฯเปลี่ยนแปลงไป จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของสมาคม รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างการบริหารงาน ข้อบังคับระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับภารกิจและโครงสร้างระบบการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สมาคมได้ดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการสถาปนิกสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ สามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันสมาคม มีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ ๑๒๒ ถนนสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี(วงแหวนรอบสอง) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย โดยมีได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน.

สมาคมสถาปนิกสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่มีสมาชิกหลายสังกัด การบริหารดำเนินการของสมาคมจึงได้กำหนดหน่วย ส.พ.ค. เพื่อเป็นหน่วยประสานงาน ดูแล อำนวยความสะดวกมวลสมาชิกในสังกัด เป็นต้นว่า การหักเงินสงเคราะห์ศพรายเดือน การดูแลทะเบียนฐานข้อมูลสมาชิกในหน่วยให้คงความเป็นสมาชิกภาพอยู่ตลอดไป เนื่องจากบางครั้งก็มีการย้ายที่อยู่ทำงาน เปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทำให้สมาชิกหลุดหายไปจากทะเบียน เป็นต้น

หน่วย ส.พ.ค. จึงมีทั้งหน่วยงาน สถานศึกษา ซึ่งแต่ละหน่วยก็จะสรรหาสมาชิกในหน่วยมาเป็นกรรมการหน่วย ส.พ.ค. จำนวนหน่วยละ ๑ คน ในการช่วยบริหารดำเนินการของสมาคม และผู้ที่ได้รับการสรรหามาเป็นกรรมการ ก็จะเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน สถานศึกษานั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะเป็นบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของหน่วยงานนั้นๆ นอกจากนี้ก็จะมีผู้แทนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญในเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เขตพื้นที่การศึกษาละ ๑ คน โดยการสรรหาและเสนอจากสมาคมหรือชมรมบำนาญในเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ เพื่อให้มีกรรมการกระจายครอบคลุมไปทุกภาคส่วนของสมาชิก ในการช่วยดูแลประสานงานสมาชิกในส่วนของคุณภาพนอกหน่วยงานสถานศึกษาอีกด้วย

นอกจากกรรมการที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เสนอโดยสำนักงานสมาคม อันมีผู้จัดการกับเจ้าหน้าที่ร่วมกันพิจารณาสรรหาและเสนอชื่อเป็นกรรมการจำนวน ๕ คน จากจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ๒๕ คน ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒินี้จะเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการบริหารและดำเนินกิจการมาป็นกิจสงเคราะห์มายาวนาน มาช่วยเป็นบุคลากรหลักในการบริหารดำเนินกิจการของสมาคมให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการมาป็นกิจสงเคราะห์

จากการบริหารและดำเนินกิจการสมาคมในรูปแบบดังกล่าว จึงทำให้สมาคมมาป็นกิจสงเคราะห์เพื่อนครุจังหวัดเชียงใหม่มีความมั่นคง ยั่งยืน และสามารถบริการมวลชนสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพตราบทุกวันนี้

อนึ่งการดำเนินกิจการใดๆ ย่อมมีปัญหาคูอุปสรรค ความผิดพลาดอันเนื่องมาจากเหตุปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคมวัฒนธรรม และเทคโนโลยี สมาคมจึงจำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้ทันยุคทันสมัย กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เพื่อให้สมาคมมีความมั่นคงยั่งยืนอยู่คู่กับสมาชิกตลอดไป.
